

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ 13/2544

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544

ณ ห้องสารสนเทศ

ฯลฯ

วาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.2 ขอความเห็นชอบในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 9

ด้วยคณะกรรมการการเงิน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2543 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2543 ได้กำหนดค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 9 จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไม่เกินวันละ 1,200 บาท นั้น

บัดนี้ กระทรวงการคลัง ได้แก้ไขปรับปรุงอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ในส่วนของค่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ปรับเปลี่ยนเป็น ดังนี้

ระดับ 1-2	ไม่เกิน	800 บาท/วัน
ระดับ 3-8	ไม่เกิน	1,200 บาท/วัน
ระดับ 9 ขึ้นไป	ไม่เกิน	2,200 บาท/วัน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 9 ที่เหมาะสม เพื่อให้มีสิทธิเบิกจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2544 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ข้อ 28กำหนดว่า "การเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หากสภามหาวิทยาลัยมิได้กำหนดระเบียบเป็นการเฉพาะในเรื่องใด ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน กำหนดประเภทรายจ่ายหรือการเบิกจ่าย ตามเหตุผลและความจำเป็น"

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้บริหารดังกล่าว อัตราไม่เกินวันละ 1,800 บาท

อนึ่ง คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้สอบถามประเด็นการเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารในระดับคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 9 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งว่าได้มีหนังสือเทียบตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ก.ม. ได้มีมติให้เทียบตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เทียบเท่ากับรองอธิการบดี ดังนั้น ประธานจึงขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานทราบด้วย

ฯลฯ

(ลงนาม)

ณอคุณ สิทธิพงศ์

(รองศาสตราจารย์ณอคุณ สิทธิพงศ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการการเงิน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม